

กำหนดการรับสมัคร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศรีเอทีพี ดีไซน์ & อินเทอร์เน็ตเทคนิควิศวกรรม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา M.Sc. (Web Engineering and Mobile Application Development) ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการ	กิจกรรม	สถานที่
ตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 – 18.30 น. วันอังคาร - วันเสาร์	ขอใบสมัครและรับสมัคร โดยเอกสารประกอบใบสมัครได้แก่ 1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา (เฉพาะผู้ที่จบระดับ ปวส.หรือ ปวท.) 2. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)	สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 2 Download ใบสมัคร [pdf] สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่มายื่นใบสมัครที่มหาวิทยาลัย สามารถ แจ้งความจำนงการสมัคร online ดูรายละเอียดวิธีการสมัคร online ด้านล่าง
กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.	สอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ	สาขาวิศวกรรมเว็บฯ วิทยาลัยศรีเอทีพี ดีไซน์ฯ อาคาร 6 ชั้น 8
ทางสาขาวิชาจะโทรศัพท์แจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้	ประกาศผลการคัดเลือก (รายละเอียดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก)	-
ประกาศให้ทราบภายหลัง	รับเอกสารรายงานตัว และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	สาขาวิศวกรรมเว็บฯ วิทยาลัยศรีเอทีพี ดีไซน์ฯ อาคาร 6 ชั้น 8
ประกาศให้ทราบภายหลัง	ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน	สาขาวิศวกรรมเว็บฯ วิทยาลัยศรีเอทีพี ดีไซน์ฯ อาคาร 6 ชั้น 8

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมายื่นใบสมัครที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสามารถ กรอกใบยื่นความจำนงในการสมัครสอบ Online โดยจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ภายในเดือน สำหรับหลักฐานประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครให้นำมาส่งในวันสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์

ท่านสามารถยื่นความจำนงในการสมัครสอบได้ที่ หน้าใบยื่นความจำนงในการสมัครสอบ เมื่อทางหลักสูตรได้รับใบยื่นความจำนงในการสมัครของท่านทางหลักสูตรจะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งสอบ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 095-1535969 และ 02-954-7300 ต่อ 252 และ 786

การสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สำหรับประเมินนักศึกษาว่าจำเป็นต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานหรือไม่ สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเว็บฯ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะเกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์และแนวคิดการเขียนโปรแกรมความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร สามารถดูได้ที่ [สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา \(Web Engineering and Mobile Application Development\)](#)